

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2017

Tiếp tục chương trình hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam vừa tiến hành tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tại hội nghị, Hội Nhà báo Thái Bình và một hội viên của Hội được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc về hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội năm 2016.

Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong năm 2016 và quý I/2017. Đồng thời, đồng chí cho rằng, Ban Tuyên giáo Trung ương với tư cách là một thành viên, năm qua cũng đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của Hội. Trong các hoạt động của Hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đóng góp để những sự kiện ấy có chất lượng, đưa lại hiệu ứng xã hội tốt, góp phần vào việc nâng cao nhận thức chính trị của những người làm báo, để Hội phát triển hơn, làm tốt hơn vai trò của mình trước những yêu cầu mới.

Bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp, thành tựu của báo chí, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót của công tác báo chí thời gian qua. Như việc đưa thông tin thiếu chính xác, thiếu trách nhiệm, cách đăng tải cũng như sử dụng nguồn tin từ mạng xã hội còn thiếu sự thận trọng. Đồng chí Phạm Văn Linh khẳng định: Tác động của báo chí đối với xã hội là rất lớn. Một sự kiện đưa ra nếu chọn đúng vấn đề mà xã hội quan tâm sẽ tạo được sức lan tỏa, có một hiệu ứng xã hội rất lớn. Thời gian qua, đã có những vấn đề tiêu cực, báo chí phát hiện được xã hội rất hoan nghênh. Tuy nhiên, thực tế cũng có những vụ việc báo chí đưa không đúng đã có tác động không tốt, gây những dư luận và hậu quả khó lường đối với sự phát triển của xã hội. Mà vụ đưa tin không đúng về nước mắm vừa qua là một ví dụ điển hình... Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng khi thông tin về một vấn đề nào đó, báo chí cần phải thể hiện làm sao nói cho chính xác, khách quan và có tính xây dựng; phải hết sức thận trọng,



Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016 (Hội Nhà báo Thái Bình đứng thứ tư từ trái sang).

hết sức trách nhiệm để thông tin vừa bảo đảm sự phát triển nhưng phát triển theo đúng định hướng của báo chí cách mạng.

Bên cạnh đó, từ cấp hội trung ương xuống địa phương cần phải chủ động tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy, tích cực tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ báo chí trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời kỳ mới với xu hướng báo đa phương tiện, mạng xã hội phát triển mạnh, chính vì thế bên cạnh việc phát huy nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của phóng viên, cơ quan báo chí thì Hội cần chủ động nắm bắt và theo kịp xu thế đó, để cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp trong việc chỉ đạo, kịp thời loại bỏ những thông tin không chính xác, thiếu đạo đức.

Đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh: Với trách nhiệm xã hội lớn lao như vậy, một mặt chúng ta ghi nhận, trân trọng những đóng góp, trân trọng những sáng tạo, sự lăn lộn, dũng khí của người làm báo, tính phát hiện cũng như giám sát, phân biệt. Nhưng chúng ta cũng phải rất nghiêm khắc trong việc đề cao trách nhiệm của người làm báo khi đưa thông tin. Trong đó, hiện nay, trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội là vô cùng quan trọng. Vì vậy, thời gian tới, sẽ có những hình thức mới trong việc định hướng và quản lý thông tin, đồng thời, cũng có những biện pháp để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

"Tại hội nghị hôm nay, chúng tôi cũng muốn chia sẻ những tình cảm, sự biết ơn các đồng chí trong việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Và rất mong chúng ta trong thời gian tới, trước những thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng thời cơ cũng là rất lớn, thì báo chí và

những người làm báo chúng ta phải cùng nỗ lực, cố gắng, phát huy cao độ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, với việc chúng ta đang nỗ lực triển khai, thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam thì hoạt động của Hội cũng như giới báo chí Việt Nam thời gian tới sẽ khác phục được những hạn chế, đạt được kết quả cao hơn. Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới... đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước", đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng và hy vọng.

Công tác thi đua - khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày đã nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành, các địa phương, các cấp hội nhà báo Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Phó Chủ tịch Mai Đức Lộc khẳng định: Trong năm 2016, công tác thi đua - khen thưởng trong các cấp hội có bước chuyển biến tích cực, đi vào thực chất và chiều sâu, thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết những người làm báo, động viên, thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Kết quả đó được thể hiện trên nhiều mặt công tác. Một là, lãnh đạo các cấp hội luôn quan tâm, sâu sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, được cán bộ, hội viên, nhà báo hưởng ứng tích cực.

Hai là, hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp hội đã làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo hội trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng, chủ động hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc bình xét các danh hiệu thi đua chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, góp phần ngăn chặn tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.

Ba là, các cụm thi đua đã phát huy tốt vai trò trong việc dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, tổng kết và bình xét khen thưởng theo đúng văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên các cấp hội đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa của công tác thi đua, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình về công tác thi đua - khen thưởng. Điển hình các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của năm 2016 là hội nhà báo các tỉnh: Bắc Ninh, Điện Biên, Đắk Lắk, Tiền Giang và các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; các liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội: Liên chi hội Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Tiếng nói

Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; các chi hội trực thuộc Trung ương Hội: Báo Đầu tư, Báo điện tử Chính phủ, Báo Thanh tra, Tạp chí Xây dựng Đảng cùng nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc khác được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng các danh hiệu thi đua.

Năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng 607 kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, trong đó có 550 trường hợp thường xuyên và 57 trường hợp đặc cách. Trên cơ sở phân tích toàn diện và chặt chẽ, Hội đồng thi đua - khen thưởng của Trung ương Hội quyết định trao cho thi đua xuất sắc năm 2016 cho 12 tập thể, tặng bằng khen cho 33 tập thể và 156 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội. Đồng thời, Hội đồng thi đua - khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam cũng hiệp ý đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 đơn vị nhiều năm liên tục được tặng cờ thi đua của Hội.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua - khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục kịp thời. Mà nguyên nhân cơ bản dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên là do nội dung, phương thức hoạt động ở một số cấp hội chưa thực sự đa dạng, chưa có nhiều hoạt động đặc thù để thu hút hội viên; một số cấp hội, hội viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiến chưa thực sự được coi trọng...

Từ thực tiễn đó, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc cho biết, nội dung của phong trào thi đua năm 2017 cần tập trung bám sát và phục vụ có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tại hội nghị này, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương Hội phát động đợt thi đua rộng khắp trong tất cả các cấp hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên sôi nổi hưởng ứng, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo chủ đề của năm 2017. Trước mắt, triển khai thực hiện tốt Luật Báo chí năm 2016, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người

làm báo Việt Nam, thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội, 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và các sự kiện lớn của đất nước.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn hệ thống các cấp hội

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã cảm ơn và biểu dương các đại biểu đã về dự hội nghị đồng đủ với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị.

Đồng chí Thuận Hữu khẳng định: Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị toàn quốc kết thúc công tác Hội và thi đua - khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã được nghe 4 dự thảo báo cáo và 14 tham luận đóng góp ý kiến. Nhìn chung, các đại biểu đều đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo và khẳng định trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức về đội ngũ cán bộ, kinh phí hoạt động nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong năm qua các cấp hội từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội ngày càng được nâng cao, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho rằng, hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới của các cấp hội như: trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ và các phong trào do Trung ương Hội phát động, vẫn còn một số nhà báo, hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, một số cơ quan báo chí vi phạm các quy định của cơ quan nhà nước, đồng thời gọi ý những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2017.

Đồng chí Thuận Hữu cho biết, các ý kiến đóng góp cũng như kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Thường trực, Thường vụ Hội tiếp thu và xem xét những ý kiến xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm

theo chủ đề hoạt động của năm 2017, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đề nghị các cấp hội đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như chất lượng báo chí, trong đó cần nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như: các cấp hội tiếp tục động viên, cổ vũ hội viên, người làm báo làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Tổ chức quán triệt, thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đến tất cả các tổ chức hội và hội viên. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức người làm báo.

Tiếp tục làm tốt công tác rà soát tổ chức Hội, đội ngũ hội viên, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn hệ thống các cấp hội; phát động đợt thi đua rộng khắp trong tất cả các cấp hội và hội viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí 2016 và Chỉ thị số 120/CT-HNBNV ngày 10/4/2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức học tập, thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Cũng trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặc biệt tiếp tục nhấn mạnh tới việc nếu cao trách nhiệm, đạo đức người làm báo Việt Nam. Theo Chủ tịch Thuận Hữu, tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp hội nhà báo trong giai đoạn mới, hơn lúc nào hết, mỗi một cán bộ, hội viên, nhà báo cần phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức của người làm báo cách mạng, trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin để sáng tạo những tác phẩm có chất lượng cao, hoàn thành tốt trọng trách, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân. Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực, tham gia nhiệt tình của tất cả các cấp hội và hội viên trong cả nước.

P.V

Báo động tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra những vụ án do học sinh, sinh viên gây ra, điều này nói lên sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên hiện nay.

Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật, tổ chức sử dụng ma túy do học sinh gây ra đi các cơ quan chức năng phát hiện. Điển hình như ngày 11/3/2017, 5 em học sinh lớp 9 của Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình) do thiếu tiền chơi game đã rủ nhau dùng xe đạp điện đi cướp giật tài sản trị giá gần 3 triệu đồng; ngày 5/3/2017, một học sinh lớp 10 Trường THPT Tây Thụy Anh (huyện Thái Thụy) cướp giật một điện thoại iPhone; ngày 7/2/2017, 3 học sinh Trường THCS xã Hồng Tiến (Kiến Xương) đã trộm cắp 17 điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng. Theo số liệu tổng hợp từ cơ quan công an, từ năm 2010 đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 3.000 vụ học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật với 82



Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

vụ phải truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có những tội đặc biệt nguy hiểm như giết người 6 vụ, cướp, cưỡng đoạt tài sản 23 vụ...

Thượng tá Mai Thế Vinh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ nội bộ Công an tỉnh cho biết: Qua công tác điều tra cho thấy có những vụ án nhiều em còn rất

phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, một số chuẩn mực đạo đức, lối sống bị xuống cấp. Cùng với việc phát triển của công nghệ thông tin nhất là mạng internet, trò chơi điện tử mang tính bạo lực, cá cược, các phim, ảnh đồi trụy, phản động... ảnh hưởng đến lối sống, hành vi của học sinh, sinh viên. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông còn hạn chế, bất cập, chưa có giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa thường xuyên; các tổ chức đoàn, hội chưa thực sự là chỗ dựa, giúp đỡ học sinh, sinh viên khi gặp hoàn cảnh khó khăn; có gia đình còn buông lỏng quản lý, thiếu gương mẫu là điều kiện phát sinh những vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Một số cơ sở giáo dục chỉ vụ việc xảy ra không tự giải quyết được còn trông chờ vào chính quyền và ngành chức năng; chưa chú trọng công tác quản lý, giáo dục, uốn nắn tư

tưởng, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học sinh, sinh viên để sớm phát hiện những biểu hiện tiêu cực dẫn tới vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, vẫn còn giấu các vụ việc vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên do ảnh hưởng đến thành tích chung của các cơ sở giáo dục.

Theo bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thì công tác bảo đảm an ninh trật tự trong ngành Giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên đòi hỏi nhà trường, xã hội cần tăng cường quan tâm. Các nhà trường cần phải xác định công tác phòng ngừa là chính, trong đó phải chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, làm cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ của công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và an ninh học đường nói riêng. Mặt khác cần đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; tạo điều kiện tốt nhất để cùng nhau dạy tốt, học tốt, đào tạo mỗi học sinh, sinh viên trở thành công dân tốt của xã hội.

NGUYỄN TÙNG

3.048 ĐƠN VỊ MÁU... (Tiếp theo trang 1)

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức 14 cuộc hiến máu tình nguyện, thu nhận được 3.048 đơn vị máu. Lượng máu thu được đã góp phần cứu sống nhiều người bệnh cần máu qua cơn nguy kịch.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện theo cụm xã nhằm hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè; hành trình đó năm 2017. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người tham gia hiến máu nhân kỷ niệm ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6.

HOÀNG LÃNH

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH THI TUYỂN, XÉT TUYỂN DUNG CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2016

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, tuyển dụng đặc biệt Tổng cục Thuế năm 2016 vào cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương. Tổng cục Thuế thông báo điều chỉnh nội dung kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016. Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi; nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển... được đăng trên website của Cục Thuế tỉnh Thái Bình (http://www.thaibinh.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan thuế huyện, thành phố; trụ sở làm việc của Cục Thuế tỉnh Thái Bình: Số nhà 136, đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 0227.3830.651 hoặc 0227.3835.566.

CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH